

THÔNG BÁO

Kết luận của Phiên họp thứ 27 của Thường trực HĐND huyện

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và thực hiện Quy chế làm việc của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 26/11/2018, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì phiên họp thứ 27 của Thường trực HĐND huyện với đầy đủ 5/5 thành viên Thường trực HĐND huyện tham dự. Dự phiên họp có ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND, ông Võ Văn Việt - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 02 Phó Trưởng Ban và Tổ trưởng, Tổ phó 5 Tổ đại biểu HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ - LĐTĐ – Xã hội huyện.

Phiên họp thứ 27 của Thường trực HĐND huyện đã bàn bạc, thảo luận và thống nhất kết luận như sau:

1. Thống nhất với báo cáo kết quả công tác tháng 11 và dự kiến chương trình công tác tháng 12/2018 của HĐND huyện: tập trung rà soát, kiểm tra tất cả các mặt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018; Thường trực và lãnh đạo hai Ban HĐND huyện sẽ tham dự Hội nghị giao ban lần thứ 5 giữa Thường trực và các Ban HĐND tỉnh với Thường trực và các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức tại huyện Châu Đức vào ngày 30/11/2018.

2. Thống nhất với kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, kết hợp thẩm tra tài liệu trình Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện của 02 Ban HĐND huyện. Đề nghị lãnh đạo UBND huyện sắp xếp tham dự và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tham dự đầy đủ để giải thích, giải trình tại hội nghị của hai Ban. Trên cơ sở kết quả công tác giám sát thường xuyên, hai Phó Trưởng Ban chủ động dự thảo báo cáo thẩm tra, sau khi UBND huyện gửi các báo cáo chính thức thì tổ chức hội nghị của hai Ban để thảo luận, bổ sung, hoàn chỉnh lại.

3. Ngoài các nội dung thẩm tra theo Thông báo phân công của Thường trực HĐND huyện, phân công bổ sung cho Ban Pháp chế:

a. Dự thảo văn bản của Thường trực HĐND huyện giải trình 03 ý kiến cử tri tại 7 hội nghị đại biểu TXCT trước Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện;

b. Thẩm tra Đề án điều chỉnh ranh giới, sắp xếp lại các Tổ dân cư, Khu dân cư;

c. Thẩm tra hồ sơ, thủ tục bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện;

d. Giúp Thường trực HĐND huyện giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về trình tự, thủ tục trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 bầu.

4. Thống nhất về việc tiếp thu và yêu cầu giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua 07 Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc trước Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp. Thường trực HĐND huyện lưu ý một số nội dung sau:

a. Đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện rút kinh nghiệm tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri sau này, nếu xảy ra trường hợp cử tri lợi dụng diễn đàn hội nghị để phát biểu mang tính xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm người khác thì khéo léo, kịp thời can thiệp, ngăn chặn ngay. Các ý kiến phát biểu mang tính chất khiếu nại, tranh chấp quyền lợi cá nhân, quyền lợi gia đình đề nghị cử tri thực hiện đúng theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo bằng cách gửi đơn tại bàn tiếp nhận đơn thư bố trí ở trước các điểm tiếp xúc.

b. Đề nghị Tổ trưởng Tổ đại biểu số 3 thông báo đến ông Nguyễn Xuân Dũng – KDC số 4 liên hệ với Văn phòng HĐND và UBND huyện, đăng ký gặp lãnh đạo UBND huyện để trình bày rõ thắc mắc của gia đình ông.

c. Thường trực HĐND huyện tiếp thu ý kiến của Trưởng Ban Pháp chế: TAND tỉnh đã có Quyết định số 02/2018/QĐST-HC ngày 05/4/2018 đình chỉ vụ án hành chính sơ thẩm số 60/2017/TLST-HC ngày 04/8/2017 do ông Trần Thanh Tâm – KDC số 9 đã rút đơn khởi kiện, theo quy định tại điểm b, khoản 1 điều 143 Luật tố tụng hành chính về việc “Khởi kiện Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo”.

Đề nghị UBND huyện giải trình tại Kỳ họp thứ Chín:

+ Về việc tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo như thế nào?

+ Cử tri phản ánh về việc ông Trần Thanh Tâm xây dựng hàng loạt căn nhà trái phép trên đất vi phạm, cơ quan chức năng có tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính để xử lý hay không?

d. Đề nghị UBND huyện tiếp thu ý kiến của Tổ đại biểu số 4 HĐND huyện và chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng xả rác tại khu vực chợ tạm, gần Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc; Trường Mầm non Hương Dương và một số nơi khác gây mất vệ sinh, ảnh hưởng mỹ quan, cử tri đã có ý kiến rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

5. Về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm: các đại biểu HĐND huyện thực hiện theo các Kế hoạch đã ban hành:

a. Từ ngày 29/11/2018: Thường trực HĐND huyện gửi đến đại biểu HĐND huyện các báo cáo của những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;

b. Chậm nhất đến ngày 05/12/2018, nếu Đại biểu HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ và trả lời bằng văn bản vấn đề có liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện, thì Thường trực HĐND huyện sẽ chuyển cho UBND huyện để giao cho Thanh tra huyện thẩm tra, xác minh làm rõ.

c. Chậm nhất đến ngày 10/12/2018, nếu vẫn còn thắc mắc Đại biểu HĐND huyện gửi văn bản đến Thường trực HĐND huyện và người được lấy phiếu tín nhiệm để yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm làm rõ và trả lời bằng văn bản những nội dung thuộc căn cứ đánh giá tín nhiệm.

6. Về rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện thống nhất như sau:

a. Theo đề nghị UBND huyện, Thường trực HĐND huyện có thể xem xét đề dời ngày khai mạc Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện vào ngày 19/12/2018 (phiên họp Tổ thảo luận tài liệu kỳ họp vào ngày 18/12/2018) nếu không trùng hợp với các kế hoạch công tác khác của Huyện uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã có kế hoạch dự kiến từ trước, đồng thời UBND huyện phải gửi đầy đủ tài liệu chuẩn bị Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện sớm hơn như kế hoạch đã đề ra.

b. Thống nhất ban hành Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về danh mục Nghị quyết do Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện ban hành. Các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện phải đảm bảo đầy đủ thủ tục, trình tự và thời gian gửi tài liệu theo yêu cầu.

c. Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương gửi báo cáo theo đúng thời gian quy định để các Ban HĐND huyện tổ chức thẩm tra theo kế hoạch, nếu nhận được tài liệu, báo cáo gửi đến sớm hơn thì chuyển ngay cho 02 Ban để chuẩn bị thẩm tra.

7. Phiên họp đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên là lãnh đạo HĐND huyện (ông Trần Tấn Đạt - Phó Chủ tịch) và cho ý kiến nhận xét, đánh giá kết quả công tác của Bộ phận chuyên trách và 04 đại biểu chuyên trách của HĐND huyện trong năm 2018.

Thường trực HĐND huyện báo cáo Thường trực Huyện uỷ và thông báo kết quả Phiên họp thứ 27 đến các cá nhân, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr. HĐND tỉnh, TTr. HU (b/c);
- UBND, BTr. MTTQ huyện;
- Các thành viên TTr. HĐND huyện;
- 02 Ban, các vị ĐB.HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Đăng lên Cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Minh Nhựt

